



519 518 176/2 310

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ นายกิติ รัตมาทรัพย์

สถานที่ตำรวจ พระนคร อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ๑๘

๑๖๒๖ ๑๖๒๖/๑๖๒๖
พล.ต.ท. ชุมพล ไชยชนะ รอง อ.กร. กศ. ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง นายสุธรรม แสงประทุม กับพวก ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พล.ต.อ.สงวน คล่องใจ รอง ยบก.ป.
พล.ต.ท.จำนง ทวีเจริญ รอง ยกก.๖ ป.
พล.ต.ท.เสรีพร สิริสุเสน รอง ยกก.๖ ป.

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ นายกิติ รัตมาทรัพย์ อายุ ๒๑ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทรับ)

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีรอมบ้าย

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๓๖๘/๒ หมู่ที่ - ตำบล วัดอรุณ

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ณนอรุณอัมรินทร์ ชื่อกำนัน -

อำเภอ บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อบิดา นายฉัตร ชื่อมารดา นางเรณู

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับ

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าพเจ้ามาจนแล้ว ขอให้การควบคุมความสัจจริงว่า

ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๖๘/๒ ตำบล คลองจั่น เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าที่ช่างครีทำหน้าที่ซ่อมมิเตอร์ของกองมิเตอร์มานานประมาณ

๒ ปี บัณฑิตประจำตัวพนักงานได้หายไปไม่ทราบว่าหายไปไหน เมื่อข้าพเจ้าเลิกจากงานเวลา

๑๖.๓๐ น. ข้าพเจ้าได้ไปเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือในปี ๑ แผนก

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ของทุกวันเลิกเรียนเวลา ๒๐.๐๐ น.

ข้าพเจ้ามีเพื่อนร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน เป็นชาย ๔ คน หญิง ๐ คน ข้าพ

เจ้านับเป็นคนไทย น้องๆกำลังเรียนหนังสือทุกคน บิดาประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง ส่วนมารดา

รับราชการกรมสรรพสามิต โรงงานไฟ ข้าพเจ้าจบการศึกษาจากช่างกลปทุมวัน แล้วไปศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจกจกแล้ว

ขณะที่ข้าเข้าไปศึกษาคณะที่สถาบันเทคโนโลยีนั้น ข้าได้เห็นนักศึกษารอบข้า

ภายในสถาบันนั้นแบ่งออกเป็นพรรค ๔ พรรค มีพรรคพลังงาน พรรคสมัครใจ พรรคเทคโนโลยี/เทคโนโลยี พรรคหวากอ (เป็นชื่อค่าย) หัวหน้าพรรคต่างๆตลอดจนเลขาธิการพรรคข้าไม่รู้จักชื่อ ซึ่งมีทั้งฝ่ายชายฝ่ายขวา พรรคโคฝ่ายขวาและพรรคโคเป็นฝ่ายซ้ายข้าไม่ทราบ สักเหตุเพิ่มมีการกล่าวโจมตีกันเองในระหว่าง พรรคพลังงานกับพรรคสมัครใจ โดยพรรคสมัครใจไปใส่เคอร์โจมตีสรรคพลังงานว่าเป็นคอมมิวนิสต์ และเห็นอภิปิกโปสเตอร์ของพรรคพลังงานถูกทำลาย นอกจากนี้ข้ายังเคยเห็นภายในสถาบัน ๆ มีการปิกโปสเตอร์ต่อต้านการกลับเข้ามาของจอมพลประภาส จารุเสถียร และการกลับเข้ามาของจอมพลถนอม กิตติขจร ปิกโปสเตอร์ดังกล่าวจะเป็นพรรคไทยปิกข้าไม่ทราบ ข้าใจว่าเป็นขององค์การนักศึกษาในสถาบันนั้น องค์การนักศึกษาที่ว่านั้นมีหน้าที่อะไรบางข้าไม่ทราบ แต่เห็นเมื่ออยู่ในสถาบันฯ ภายในสถาบันดังกล่าวข้าไม่เคยเห็นมีการกล่าวโจมตีรัฐบาลหรือกล่าวชักชวนให้ไปชุมนุมก่อความวุ่นวายขึ้น ณ ที่ใดเลย นอกจากจะชักชวนให้ไปชุมนุมต่อต้านการกลับเข้ามาของจอมพลประภาส ๆ และจอมพลถนอม ๆ ดังกล่าวเท่านั้น

เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ข้าได้ออกจากที่ทำงานเพื่อไป

ยังสถาบันฯ ของเราที่ทางสถาบันขอหมายให้ทำประกอบการเรียนไปส่งอาจารย์แต่ในวันนั้นส่งไม่ได้ เพราะยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ข้าได้ออกจากสถาบันตั้งใจจะไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์กรุงอนรามา เมื่อภาพยนตร์เลิกข้าก็กลับบ้านเมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เศษ พบนายหมู ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นเพื่อนกันเรียนอยู่ที่ โรงเรียนพานิชยาราคำเนินธรรม์ที่ครอบครัวอยู่ที่บ้าน เมื่อพบกันแล้วก็คุยกันอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ข้าจึงชวนนายหมู มาฟังดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายหมูก็ตกลง นายหมูซึ่งจะมีชื่อจริงว่าอย่างไรข้าไม่ทราบ ชื่อเรียกของนายหมูเป็นชื่อเรียกกันเล่นๆระหว่างเพื่อน เหตุที่ข้าทราบว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการชุมนุมและมีดนตรี ข้าทราบจากแผนโปสเตอร์ที่ปักอยู่ทั่วไป ไม่มีใครมาชักชวนข้าให้ไปชุมนุมเป็นส่วนตัว

ในวันนั้นข้ากับนายหมูได้ไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.

ข้าประตูทางคานท่าพระจันทร์ที่ประตูทางเข้ามีนักศึกษาหลายคนคอยตรวจคนพวกที่จะเข้าไปไม่ให้มีอาวุธ ข้ากับนายหมูก็ถูกค้นคว้าย ข้ากับนายหมูไม่มีอาวุธคนที่เราไปนั้นเห็นภายในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประชาชนตั้งหญิง -ชาย ชุมนุมกันอยู่ทั่วไป ข้ากับนายหมูได้พากันไปที่สนามฟุตบอล เหตุที่ไปที่สนามฟุตบอลก็เพราะได้ยินเสียงการกล่าวอภิปรายอยู่ทางคานสนามฟุตบอล เมื่อไปถึงเห็นในบริเวณสนามฟุตบอลมีคนชุมนุมกันอยู่เต็มนั่งบ้างนอนบ้าง และมีผู้ขึ้นไปกล่าวอภิปรายบนเวทีในสนามนั้น ผู้ขึ้นไปกล่าวนั้นเป็นใครข้าไม่รู้จัก เห็นหน้าจำได้ เรื่องที่กล่าวอภิปรายนั้นได้กล่าวโจมตีรัฐบาลเกี่ยวกับการขอมให้พระภิกษุถนอมกลับเข้ามาในพำนักของวรัฐบาลอนแอไม่จริงใจต่อประชาชน ข้ากับนายหมูได้เข้ามานั่งฟังอยู่ที่สนามฟุตบอลคานหน้าตึกบัญชี หลังจากการกล่าวอภิปรายแล้วก็มีคนแสดงดนตรีสด ข้ากับนางนอนบางดูดนตรีแสดงหรือบรรเลงอยู่จนกระทั่งเวลา ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๑๕ จึงวางและกลับไป ส่วนนายหมูนั้นจะหลับหรือไม่ข้าไม่ทราบ ข้ากลับไปจนกระทั่งตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงระเบิดขึ้นที่กลางสนามฟุตบอล เมื่อระเบิดแล้วเห็นมีการทรมาน

๑๖๖
กรมตำรวจ

